

อัปเดตแพ็กเกจไปอีอีโคโนมีทั่วประเทศ

9

ปีโอไอเอกสิทธิ์พิเศษ ลดภาษี 50% เพิ่ม 5 ปี

# อัปเดตแพ็กเกจไปอีอีโคโนมีทั่วประเทศ. ปีโอไอเอกสิทธิ์พิเศษลดภาษี50%เพิ่ม5ปี

โค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง บอร์ด BOI  
เทกระจากัดมติมาตรการหนุน “bio  
economy” ให้สิทธิประโยชน์เพิ่มลด  
หย่อนภาษี 50% อีก 5 ปี ขยายทั่วประเทศ  
จากเดิมแค่ 3 จังหวัด อ้างให้เกษตรกรใช้  
สินค้าเกษตรในพื้นที่เป็นวัตถุดิบ ล่าสุด  
มีนักลงทุนจากเนเธอร์แลนด์เตรียม  
ผูกโบไอคอมเพล็กซ์ที่จะเชิงเตตราแล้ว

นางสาวดวงใจ อัครวจินตจิตร เลขาธิการ  
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  
กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการ  
ส่งเสริมการลงทุน (บอร์ด BOI) ซึ่งมี  
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
เป็นประธานครั้งล่าสุดได้มีการ  
หารือถึงมาตรการส่งเสริมการลงทุน  
สำหรับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ  
(bio economy) ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลาย  
หน่วยงานส่งผลให้การพิจารณาให้  
สิทธิประโยชน์ต้องใช้เวลาานกว่าจะ  
แล้วเสร็จ

เบื้องต้นที่ประชุมได้พิจารณาถึงสิทธิ  
ประโยชน์ “เพิ่มเติม” จากสิทธิประโยชน์  
ที่กำหนดให้ โดยจะลดหย่อนภาษีเงินได้  
นิติบุคคล 50% อีก 5 ปี สำหรับทุกพื้นที่  
ที่ได้มีการลงทุน bio economy จาก  
เดิมที่กำหนดให้สิทธิประโยชน์เฉพาะ  
3 จังหวัด (ขอนแก่น-นครสวรรค์-



ดวงใจ อัครวจินตจิตร

กำแพงเพชร) คาดว่าข้อเสนอขยาย  
พื้นที่การให้สิทธิประโยชน์การลงทุน  
ในกิจการ bio economy จะเข้าสู่การ  
พิจารณาของคณะกรรมการส่งเสริม  
การลงทุนครั้งต่อไปในเดือนมีนาคมนี้

“ที่เราจะขยายการให้สิทธิประโยชน์  
ในทุกพื้นที่ก็เพราะทั่วประเทศมีการปลูก  
พืชที่เป็นวัตถุดิบ สามารถนำมาใช้ใน  
อุตสาหกรรมไปอีอีจผลิตกันเป็นไป  
โอฮับได้ เช่น ภาคเหนือเป็นแหล่งผล  
ไม้ ภาคใต้ผลิตยาง ภาคอีสานก็เพาะ  
ปลูกข้าว เราจึงไม่จำกัดพื้นที่ส่งเสริม  
จากเดิมที่เรามองว่า bio economy  
จะเกิดได้ที่ขอนแก่น นครสวรรค์ และ  
กำแพงเพชร แต่แพ็กเกจไปอีอีจจึง  
ต้องมีโครงการที่มีการวิจัยพัฒนา  
กับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ผูกอบรมบุคลากร

คนในท้องถิ่นบวกเพิ่มเข้าไป จะต้องมีส่วน  
ร่วมกับชุมชนใช้วัตถุดิบในพื้นที่  
เช่น รับนักศึกษาฝึกงาน อบรมเกษตรกร  
หรือรวมไปถึงการยกระดับเพิ่มขีดความ  
สามารถให้กับวิสาหกิจชุมชนช่วยในเรื่อง  
ของเครื่องจักรอุปกรณ์ และ smart  
farming” น.ส.ดวงใจกล่าว

ขณะที่นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรี  
ช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รักษา  
การแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
อุตสาหกรรม กล่าวว่า ขณะนี้มีนักลงทุน  
รายใหญ่ที่พร้อมจะเข้ามาลงทุนในกิจการ  
bio economic โดยจะเป็นการร่วมทุน  
กันระหว่างเนเธอร์แลนด์และนักลงทุน  
ไทย ใช้พื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อลงทุน  
โครงการไปอีอีคอมเพล็กซ์มูลค่านับพัน  
ล้านบาท โดยได้ยื่นเรื่องไปยังสำนักงาน  
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ  
ภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ EEC แล้ว  
เพื่อให้ได้สิทธิพิเศษภายใต้ พ.ร.บ.เขต  
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกด้วย” นาย  
สมชายกล่าว

ทั้งนี้ภายใต้ พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษ  
ภาคตะวันออก หากลงทุนในอุตสาหกรรม  
เป้าหมายในพื้นที่ 3 จังหวัด (ชลบุรี-  
ระยอง-ฉะเชิงเทรา) จะได้สิทธิประโยชน์  
สูงสุด 8 ปี หากคณะกรรมการส่งเสริม

# ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 11 - พุธ 13 มีนาคม 2562

ปีที่: 41

ฉบับที่: 5130

หน้า: 1 (ล่าง), 9

Col.Inch: 61.83

Ad Value: 83,470.50

PRValue (x3): 250,411.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: อัปเดตแพ็คเกจไบโออีโคโนมีทั่วประเทศ. บีโอไอแจกสิทธิพิเศษลดภาษี50%เพิ่ม5ปี

การลงทุนมีมิติ “เพิ่มเติม” สิทธิประโยชน์  
สำหรับกิจการ bio economy ก็จะได้  
รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล  
50% อีก 5 ปี”

มีรายงานข่าวเพิ่มเติมเข้ามาสำหรับ  
นักลงทุนที่เริ่มลงทุนในโครงการ bio  
economy อาทิ การขยายโรงงานผลิต  
เอทานอลของบริษัทโกลบอลกรีนเคมิคอล  
จำกัด (มหาชน) หรือ GGC ในเครือ ปตท.  
ร่วมกับบริษัทเกษตรไทย อินเตอร์  
เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
(มหาชน) หรือ KTIS หลังจากที่กรม  
โรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ออกประกาศ  
ให้ตั้งโรงงานที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบ (ที่ไม่ใช่  
โรงงานน้ำตาล) ในทุกท้องที่ที่ทั่วราชอาณาจักร (ฉบับที่...) พ.ศ. ...ระยะห่าง  
ภายใน 50 กม.ของโรงงานเดิมได้ โดยจะนำ  
น้ำอ้อยไปใช้เป็นวัตถุดิบอื่น เช่น พลาสติก  
ชีวภาพ เคมีชีวภาพ ชีวเภสัชภัณฑ์  
เอทานอล

ด้านนายคณิต แสงสุพรรณ เลขานุการ  
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ  
ภาคตะวันออก (สกพอ.) กล่าวว่า น่า  
จะมีการเสนอโครงการ bio economy  
ที่ฉะเชิงเทราเข้ามาแล้ว “แต่ผมยังไม่  
เห็นในรายละเอียด” ทางบอร์ด EEC  
ยังไม่ได้อนุมัติโครงการนี้